

- สาระ:** ลูกๆ ที่แสนหวาน เพื่อที่จะกลับมาสาโตประธาน จดจำพ่อด้วยความรัก ซึ่พบาบา พระเจ้าแห่งความสูงส่งมา เพื่อให้ลูกไปเป็นนายของดินแดนแห่งความสูงส่ง
- คำถาม:** ด้วยการซึมซับสิ่งใดที่ลูกๆ กลับมามีค่าควรแก่การยกย่อง
- คำตอบ:** เมื่อลูกกลับมาถ่อมตนมากๆ ลูกต้องไม่มีความหยิ่งยโสเกี่ยวกับสิ่งใดเลย จงกลับมาอ่อนหวานอย่างมาก หากลูกกลับมายังยโส ศัตรูก็จะเกิดขึ้น ลูกสามารถกลายเป็นผู้ที่สูงสุดและต่ำสุดขึ้นอยู่กับความบริสุทธิ์ของลูก เมื่อลูกบริสุทธิ์ลูกจะได้รับความเคารพ และเมื่อลูกกลับมาไม่บริสุทธิ์ ลูกต้องก้มลงให้กับทุกคน

โอมชานติ พ่อทางจิตหนึ่งที่นี่และอธิบายแก่ลูกๆ พ่อเข้าใจว่าพ่อกำลังอธิบายแก่ลูกๆ มีการอธิบายแก่ลูกๆแล้วว่าในหนทางความเลื่อมใสศรัทธาพวกเขาได้ทำรูปภาพมากมายที่มีชื่อแตกต่างกันไป ตัวอย่างเช่น ในเนปาลพวกเขาเชื่อในเจ้าแห่งความสูงส่ง พวกเขามีวัดที่ใหญ่โตอย่างมากสำหรับท่าน แต่ในความเป็นจริงแล้วไม่มีสิ่งใดเลยที่นั่น มีเพียงสี่ประตูและสี่ภาพลักษณ์ พวกเขาวางศรัทธาขณะไว้ในห้องที่สี่ บางทีพวกเขาอาจจะเปลี่ยนสิ่งนั้นไปแล้วในเวลานี้ เป็นซึ่พบาบาผู้ที่ถูกเรียกว่าเจ้าแห่งความสูงส่งอย่างแน่นอน ท่านผู้เดียวเท่านั้นที่ทำให้มนุษย์กลายเป็นผู้ที่มีสติปัญญาที่สูงส่ง ดังนั้นก่อนอื่นให้อธิบายแก่พวกเขาว่าพระเจ้าเป็นผู้ที่สูงส่งเหนือสิ่งใด และแล้วก็มีทั้งโลก ไม่มีโลกอยู่ในอาณาเขตที่ละเอียดอ่อน หลังจากนั้นก็มีลักษมีและนารายณ์หรือวิษณุ ในความเป็นจริงแล้ววัดของวิษณุนั้นไม่ถูกต้อง ไม่มีมนุษย์ที่เป็นเช่นวิษณุที่มีสี่มือ พ่ออธิบายว่า นั่นคือภาพลักษณ์ของลักษมีและนารายณ์ ผู้ที่แสดงให้เห็นในรูปรวมของวิษณุ ลักษมีแยกต่างหากจากนารายณ์ พวกเขาได้แสดงให้เห็นวิษณุสี่มือในอาณาเขตที่ละเอียดอ่อน นั่นคือพวกเขาได้รวมทั้งสองคนเข้าด้วยกัน และได้ทำภาพลักษณ์ที่มีสี่มือแต่ไม่ได้มีใครเป็นเช่นนั้น ภาพลักษณ์ที่มีสี่มือที่พวกเขาแสดงในวัดเป็นของอาณาเขตที่ละเอียดอ่อน พวกเขาได้แสดงภาพลักษณ์ที่มีสี่มือที่มีหอยสังข์, กงจักร, คทาและดอกบัว ฯลฯ ไม่มีสิ่งใดที่เป็นเช่นนั้น ลูกๆ มีกงจักร ในเนปาลพวกเขาก็ได้แสดงภาพลักษณ์ของวิษณุที่ใหญ่โตมากในสระน้ำนม ในวันของการกราบไหว้บูชา พวกเขาเทนมเล็กน้อยลงไปในนั้น พ่ออธิบายทุกสิ่งแก่ลูกอย่างชัดเจนมาก ไม่มีใครอื่นสามารถอธิบายความหมายของวิษณุได้ในลักษณะนี้ พวกเขาไม่รู้จักแม้กระทั่งวิษณุ เป็นพระเจ้าเองที่อธิบายแก่ลูก ซึ่พบาบาถูกเรียกว่าพระเจ้า ท่านคือหนึ่งเดียวเท่านั้น แต่ผู้คนในหนทางความเลื่อมใสศรัทธาก็ได้ให้ชื่อแก่ท่านมากมายหลายชื่อ ลูกจะไม่ใช้ชื่อมากมายในเวลานี้ ผู้คนก็ล้มลุกคลุกคลานไปทั่วเป็นอย่างมากในหนทางความเลื่อมใสศรัทธา ลูกก็ล้มลุกคลุกคลานอย่างมากเช่นกัน หากลูกเห็นวัดทั้งหลายในเวลานี้ ลูกก็จะอธิบายแก่พวกเขาว่า สูงสุดเหนือสิ่งใดคือพระเจ้า ดวงวิญญาณสูงสุด พ่อสูงสุด ดวงวิญญาณสูงสุดผู้ไม่มีตัวตน ดวงวิญญาณพูดผ่านร่างกาย โอ พ่อสูงสุด! มีการสรรเสริญของท่านคือ มหาสมุทรแห่งความรู้ และมหาสมุทรแห่งความสุข ในหนทางความเลื่อมใสศรัทธาพวกเขามีภาพลักษณ์มากมายของผู้เดียวเท่านั้น ในหนทางของความรู้ก็มีเพียงผู้เดียวที่เป็นมหาสมุทรแห่งความรู้ ท่านผู้เดียวเท่านั้นคือผู้ชำระให้บริสุทธิ์และเป็นผู้ประทานการหลุดพ้นจากบาปและความไม่บริสุทธิ์สำหรับทุกคน ลูกมีทั้งวงจรรอยู่ในสติปัญญาของลูก สูงสุดเหนือสิ่งใดคือดวงวิญญาณสูงสุด มีการจดจำกันว่า จงจดจำพ่อและได้รับความสุข สิ่งนี้หมายถึง: จดจำพ่อผู้เดียวและเฝ้าแต่จดจำท่าน และความเจ็บปวดและความทุกข์ทรมานทั้งหมดของร่างกายจะถูกขจัดออกไป และแล้วลูกจะได้รับสถานภาพของการหลุดพ้นในชีวิต สิ่งนี้เรียกว่าการหลุดพ้นในชีวิต ลูกได้รับมรดกของความสุขนี้จากพ่อ ไม่ใช่เพียงลูกผู้เดียวที่จะได้รับสิ่งนี้ จะมีอาณาจักรอย่างแน่นอน นั่นหมายความว่าพ่อกำลังก่อตั้งอาณาจักร ในยุคทองมีราชา ราชินีและปวงประชา มีทุกคน เวลานี้ลูกได้รับความรู้และดังนั้นลูกก็จะไปและเกิดในสกุลที่ยิ่งใหญ่ ลูกได้รับความสุขมากมาย เมื่อการก่อตั้งเกิดขึ้นดวงวิญญาณที่สกปรกจะสัมผัสกับการลงโทษและกลับบ้าน พวกเขาจะไปและอาศัยอยู่ในส่วนของตนเอง ดวงวิญญาณมากมายเหล่านั้นทั้งหมดจะมาและแล้วพวกเขาก็จะมีจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ควรอยู่ในสติปัญญาของลูกว่าพวกเขาได้ลงมาจากเบื้องบนอย่างไร ไม่ใช่ว่าแทนที่จะมีไบไม่สองไบควรมีสิบไบปรากฏออกมาในเวลาเดียวกัน ไม่ ไบไม่นั้นปรากฏออกมาตามกฎธรรมชาติ นี่คือการไม่ใหญ่ที่ใหญ่โตมาก พวกเขาแสดงให้เห็นว่ามี การเติบโตหลายแสนในหนึ่งวัน ก่อนอื่นใจจงอธิบายว่าพระเจ้าผู้ชำระให้บริสุทธิ์นั้นสูงสุดเหนือสิ่งใด ท่านคือผู้จัดความทุกข์และเป็นผู้ประทานความสุขด้วยเช่นกัน ท่านมาและให้ความสุขกับนักแสดงทั้งหมดที่ไม่มีความสุข เป็นราวันผู้ที่ทำให้ลูกมีความทุกข์ ผู้คนไม่รู้แม้กระทั่งว่าพ่อมาแล้วเพื่อที่พวกเขาจะได้มาและเข้าใจสิ่งนี้ ผู้คนมากมายเข้าใจสิ่งนี้แต่แล้วพวกเขาก็จากไป ในท่านองเดียวกัน เมื่อลูกกำลังอาบน้ำและเท้าของลูกลื่นลูกตกลงไปในน้ำ บาบามีประสบการณ์ นี่คือนมหาสมุทรแห่งยาพิษ บาบากำลังพาลูกไปสู่

มหาสมุทรแห่งน้ำนม แต่มาอาจจะเข้้นนั้นก็กลืนกินมหาพระดีที่ติดไปด้วยเช่นกัน พวกเขาตายขณะที่มีชีวิตจากตักของพ่อ และแล้วไปสู่ตักของราวัน นั่นคือพวกเขาตาย สิ่งนี้อยู่ในสติปัญญาของลูกๆว่า พ่อสูงสุดเหนือสิ่งใดได้สร้างสิ่งสร้าง ไม่มีประวัติศาสตร์หรือภูมิศาสตร์ของอาณาเขตที่ละเอียดอ่อน แม้ว่าลูกจะไปยังอาณาเขตที่ละเอียดอ่อนและมีนิมิตก็ตาม ลูกได้เห็นภาพลักษณ์ที่มีสีมือนั้น มีภาพลักษณ์ของสิ่งนั้นและตั้งนั้นสิ่งนี้อยู่ในสติปัญญาของลูก ดังนั้นแม้ว่าลูกจะมีนิมิตของสิ่งนั้นอย่างแน่นอน ก็ไม่ได้มีสิ่งใดเป็นเช่นนั้น เหล่านั้นคือภาพลักษณ์ของหนทางความเลื่อมใสศรัทธา แม้กระทั่งในเวลาหนทางความเลื่อมใสศรัทธาก็ยังคงดำเนินต่อไป เมื่อหนทางความเลื่อมใสศรัทธาสิ้นสุดลง ภาพลักษณ์เหล่านั้นก็จะไม่หลงเหลืออยู่ สิ่งเหล่านั้นทั้งหมดจะถูกกลืนในสวรรค์ เวลานั้นอยู่ในสติปัญญาของลูกว่าลักษมีและนารายณ์คือทั้งสองรูปของภาพลักษณ์ที่มีสีมือ การกราบไหว้บูชาลักษมีและนารายณ์คือการกราบไหว้บูชาภาพลักษณ์ที่มีสีมือ วัดของลักษมีและนารายณ์คือวัดของภาพลักษณ์ที่มีสีมือ นี่เป็นสิ่งเดียวกัน ไม่มีใครอื่นมีความรู้ของทั้งสองนี้ ลูกรู้ว่านั้นคืออาณาจักรของลักษมีและนารายณ์ ลูกจะไม่เรียกสิ่งนั้นว่าอาณาจักรของวิษณุ เขาทำงานของการบำรุงรักษา เขาคือนายของทั้งโลก และดังนั้นเขาจึงหล่อเลี้ยงทั้งโลก พระเจ้าชีวาพูดว่า พ่อสอนราชาโยคะแก่ลูก พิจารณาว่าตนเป็นดวงวิญญาณและจดจำพ่อและบาปของลูกจะถูกเผาไปในไฟของโยคะ ลูกต้องอธิบายสิ่งนี้ในรายละเอียด บอกพวกเขาว่า นี่คือกิตะ แต่พวกเขาเพียงแต่ใส่ชื่อของกฤษณะไว้ในกิตะ และนั่นเป็นสิ่งที่ดี พวกเขาได้ประณามทุกคนและเหตุนี้เองบาร์ตจึงกลับมาตาโมประธาน เวลานั้นเป็นตอนสิ้นสุดของโลกยุคเหล็ก สิ่งนี้ถูกเรียกว่ายุคเหล็กที่ตาโมประธาน ผู้ที่เคยสาโตประธานคือผู้ที่ได้ใช้ 84 ชาติเกิด ลูกต้องผ่านการเกิดและการกลับมาใช้ชาติเกิดใหม่อย่างแน่นอน เมื่อลูกใช้ 84 ชาติเกิดของลูกครบแล้ว พ่อก็ต้องมา สิ่งนี้ไม่ใช่เรื่องของเพียงแค่คนเดียวที่ประกาศสิทธิ์ในอันดับหนึ่ง มีทั้งอาณาจักรของเขา และสิ่งนั้นต้องเกิดขึ้นอีกครั้งอย่างแน่นอน พ่อพูดกับทุกคนว่า พิจารณาว่าตนเองเป็นดวงวิญญาณ จดจำพ่อและบาปของลูกจะถูกตัดออกไปในไฟของโยคะ ทุกคนกลับมาเนาเกลียดด้วยการนั่งอยู่บนกองไฟของตัณหาราคะ เวลานั้นลูกจะกลับมาสวยงามจากเนาเกลียดได้อย่างไร? มีเพียงพ่อเท่านั้นที่สอนสิ่งนี้แก่ลูกในเวลานี้ ดวงวิญญาณของกฤษณะจะมาให้รูปและนามที่แตกต่างกันอย่างแน่นอน ผู้ที่เคยเป็นลักษมีและนารายณ์จะกลายเป็นสิ่งนั้นหลังจาก 84 ชาติเกิด ดังนั้นพ่อมาและเข้ามาในผู้หนึ่งในเวลาสุดท้ายของชาติเกิดสุดท้ายของหลายชาติเกิดของเขา และแล้วเขาก็กลายเป็นนายของโลกที่สาโตประธาน ลูกกราบไหว้บูชาเจ้าแห่งความสูงส่งและชีวาด้วยเช่นกัน ชีวาต้องทำให้พวกเขาเป็นเจ้าแห่งความสูงส่งอย่างแน่นอน จะต้องมีการทำมหาสมุทรแห่งความรู้ เวลานั้นลูกต้องกลายเป็นเจ้าแห่งความสูงส่งที่สาโตประธาน ดังนั้นจดจำพ่อด้วยความรักเป็นอย่างมาก ท่านคือผู้เดียวที่ขจัดความทุกข์ของทุกคน พ่อคือผู้ที่ให้ความสุข นี่คือน้ำนม พ่อมาเพื่อให้น้ำนมไปเป็นสวนดอกไม้ พ่อได้ให้คำแนะนำของพ่อเองแก่ลูก พ่อเข้ามาในร่างเก่าที่ธรรมดานี้ของผู้ที่ไม่รู้ถึงชาติเกิดของเขาเอง พระเจ้าพูดว่า พ่อสอนราชาโยคะแก่ลูก ดังนั้นนี่คือมหาวิทยาลัยของพระเจ้า เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของลูกคือการกลายเป็นราชาและราชินี และดังนั้นปวงประชาจะต้องถูกสร้างขึ้นมาอย่างแน่นอนเช่นกัน ผู้คนก็พูดกันมาเกี่ยวกับโยคะอย่างมาก ผู้ที่อยู่ในหนทางแห่งสันโดษก็ทำหัตถะโยคะทุกประเภท พวกเขาไม่สามารถสอนราชาโยคะแก่ลูกได้ พ่อสอนโยคะประเภทเดียวเท่านั้น พ่อเพียงแค่พูดว่า พิจารณาว่าตนเองเป็นดวงวิญญาณและจดจำฉันซึ่งเป็นพ่อของลูก 84 ชาติเกิดของลูกได้จบสิ้นลงแล้วและเวลานี้ลูกต้องกลับบ้าน เวลานั้นลูกต้องกลับมาบริสุทธิ์ จดจำพ่อผู้เดียวและปล่อยทุกคนอื่นไป ในหนทางความเลื่อมใสศรัทธาลูกเคยร้องเพลง เมื่อท่านมาเราจะเชื่อมโยงตัวเรากับท่านผู้เดียวเท่านั้น ดังนั้นแน่นอนลูกจะได้รับมรดกของลูกจากท่านผู้เดียว เป็นเวลาครึ่งวงจรที่มีสวรรค์ และแล้วเมื่ออาณาจักรของราวันเริ่มขึ้นก็มีนรก ลูกต้องอธิบายด้วยวิธีนี้ อย่าคิดว่าตนเองนั้นเป็นร่างกาย ดวงวิญญาณไม่สูญสลายและบทบาททั้งหมดที่ลูกแต่ละคนเล่นก็ถูกบันทึกไว้ในดวงวิญญาณ เวลานั้นจงจดจำชีพบาบาและเรือของลูกจะสามารถข้ามฟากไปได้ เมื่อชั้นยาสซีกลับมารับบริสุทธิ์ พวกเขาได้รับความเคารพมากมาย ทุกคนก้มลงให้กับพวกเขา ขึ้นอยู่กับความบริสุทธิ์ของลูกที่ลูกจะสามารถกลายเป็นผู้ที่สูงที่สุดและต่ำที่สุด เหล่าเทพนั้นสูงสุด ชั้นยาสซีกลับมารับบริสุทธิ์เป็นเวลาหนึ่งชาติเกิด และแล้วพวกเขาก็ใช้ชาติเกิดถัดไปของเขาผ่านกิเลส เหล่าเทพคงอยู่ในยุคทอง เวลานั้นลูกกำลังศึกษาเล่าเรียนและลูกก็สอนผู้อื่นด้วยเช่นกัน บางคนศึกษาเล่าเรียนแต่ไม่สามารถอธิบายให้แก่ผู้อื่นได้เพราะพวกเขาไม่ได้ซึมซับความรู้ บาบาก็จะพูดว่า พ่อจะทำอะไรได้หากสิ่งนี้ไม่ได้อยู่ในโชคของลูก? หากพ่อจะนั่งและให้พรกับทุกคน และแล้วทุกคนก็จะได้รับทุนการศึกษา สิ่งนี้อยู่ในหนทางของความเลื่อมใสศรัทธาที่พวกเขาให้พร ชั้นยาสซีทำเช่นเดียวกัน ผู้คนจะไปหาชั้นยาสซีและพูดว่า ฉันต้องการลูกชาย ได้โปรดให้พรนี้แก่ฉันด้วยเถิด “โอเค ขอให้เธอมีลูกชาย!” หากแทนที่จะมีลูกชายพวกเขามีลูกสาว พวกเขา ก็จะพูดว่า “สิ่งนี้ถูกกำหนดไว้แล้ว” หากพวกเขามีลูกชาย พวกเขา ก็จะร้องเพลงสรรเสริญคุณและก้มลงแทบเท้าเขา อย่างไรก็ตามหากเด็กคนนั้นตายพวกเขาก็จะเริ่มร้องไห้คร่ำครวญและจะพูดว่า **พุดจาบัจงกูรู** กูรูก็จะพูดว่า สิ่งนี้ถูกกำหนดไว้แล้ว พวกเขา ก็จะพูดว่า ทำไมท่านไม่บอกสิ่งนี้กับเราก่อนหน้านี้? เมื่อผู้คนตายไปแล้วกลับมาฟื้นคืนชีพมีชีวิตอีกครั้ง นั่นก็จะถูกเรียกว่าเป็นชะตากรรมเช่นกัน สิ่งนั้นได้ถูกกำหนดไว้ในละครด้วยเช่นกัน ดวงวิญญาณซ่อนอยู่ที่ไหนสักแห่ง และหมอกก็คิดว่าบุคคลนั้นได้

ตายไปแล้ว และแล้วก็กลับฟื้นขึ้นมาชีวิตอีกครั้ง แม้แต่ใครบางคนที่กำลังนอนอยู่ในเมรุเผาศพก็จะลุกขึ้นมา เมื่อมีคนเชื้อในชั้นยาสซี พวกเขาทั้งหมดก็จะเริ่มที่จะทำตามผู้นั้น ลูกๆต้องอยู่อย่างถ่อมตนอย่างมาก ลูกต้องไม่มีความหยิ่งยโส แม้แต่น้อย ทุกวันนี้ หากลูกแสดงความหยิ่งยโสแม้เพียงเล็กน้อยกับใครก็ตาม ศัตรูก็จะเพิ่มขึ้น ลูกต้องก้าวไปข้างหน้าด้วยความอ่อนหวานอย่างยิ่ง เสียงจะแพร่กระจายในเนปาลเช่นกัน ขณะนี้ไม่ใช่เวลาสำหรับลูกๆที่จะได้รับการยกย่อง มิฉะนั้นสถานที่ของพวกเขาก็จะพังทลาย หากบุคคลสำคัญที่มีชื่อเสียงตื่นขึ้นมาและถ่ายทอดสิ่งนี้ในชุมชนและแล้วผู้อื่นมากมายก็จะตามพวกเขามา ไม่มีสมาชิกสภาหรือบุคคลเช่นนั้นที่ปรากฏออกมาที่นั่นและสรรเสริญลูกและพูดว่า ไม่มีใครนอกจากบราห์มากุมารและกุมารีเท่านั้นที่สามารถสอนราชาโยคะโบราณของบาร์ตได้ ลูกๆต้องฉลาดและนำมาศรัทธามาก ลูกควรจะเรียนรู้วิธีให้คำบรรยายจากผู้อื่น พ่อสอนวิธีทำงานรับใช้แก่ลูก แต่ละมุนลีที่บาบาพูดท่านจะพูดในทำนองเดียวกันอย่างถูกต้องแม่นยำในทุกๆจร สิ่งนี้ถูกกำหนดไว้แล้วในละคร คำถามที่ว่า “เหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น” ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ บาบาอธิบายแก่ลูกว่า อะไรก็ตามที่ท่านต้องอธิบายเป็นไปตามละคร พ่อจะอธิบายให้แก่ลูกต่อไปเรื่อยๆ ผู้คนจะถามคำถามมากมาย บอกพวกเขาว่า ก่อนอื่นใด กลับมา “มานมานะบาฟ” ด้วยการรู้จักพ่อลูกก็จะรู้ทุกสิ่ง อัจชะ

ถึงลูกๆ ที่สุดแสนหวาน ผู้เป็นที่รักยิ่ง ที่จากหายไปนาน เวลานี้ได้พบพานอีกครั้ง รัก ระลึกถึง และสวัสดีตอนเช้า จากแม่ พ่อ บัณฑิตา พ่อทางจิตพูดนมัสตกับลูกๆ ทางจิต

สาระสำหรับการสร้างสมเพื่อการเป็นตัวของคุณรู้ คุณธรรม และการจดจำระลึกถึง:

1. เรียนรู้วิถีของการทำงานรับใช้และกลายเป็นผู้ที่ฉลาดอย่างมากและนำมาศรัทธา ชิมซับความรู้และจิตใจผู้อื่นให้ชิมซับความรู้ด้วยเช่นกัน สร้างโชคของลูกเองด้วยการศึกษาเล่าเรียน

2. อย่าได้แสดงความหยิ่งยโสแม้เพียงเล็กน้อยเกี่ยวกับสิ่งใด กลับมาอ่อนหวานและถ่อมตนมากๆ ระมัดระวังมายา, จระเข้

พร: ขอให้ลูกปล่อยให้ออดีตเป็นอดีตในทางที่สูงส่งและสอบผ่านด้วยเกียรติและแล้วอดีตของลูกจะกลายเป็นอนุสรณ์
มันต้องเป็น "อดีตคืออดีต" เวลาและฉากจะผ่านไป แต่ลูกต้องมีทุกความคิดและผ่านทุกช่วงเวลาในขณะที่สอบผ่านด้วยเกียรติ นั่นคือให้ออดีตเป็นอดีตในลักษณะที่สูงส่ง เมื่อลูกนำอดีตเข้าไปสู่สำนักกูรูของลูก ให้มีเพียงคำว่า "ว้าว! ว้าว" ปรากฏในหัวใจของลูกเท่านั้น ให้ดวงวิญญาณมากมายได้เรียนรู้บทเรียนจากเรื่องราวที่ผ่านมาในอดีตของลูก ปล่อยให้ออดีตของลูกกลายเป็นอนุสรณ์และผู้คนจะเฝ้าแต่ร้องเพลงสรรเสริญ “กิริตัน” ของลูกต่อไป

คติพจน์: ทำแผนที่สูงส่งเพื่อประโยชน์ของลูกเองและแล้วโลกจะได้รับสะกาช

***** โอม ขานติ *****